



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิสรา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. รับมอบหมายจากนายกา ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแทนกรณีโควิด-19 ดังนี้
1.กรณีรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น 2.กรณีไม่ปิดกั้นนักท่องเที่ยวจากจีน 3.กรณีโควิด-19 เข้าสู่ระดับ 3 รัฐบาลจะควบคุมได้หรือไม่ มีมาตรการควบคุมอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์, thaquote, thaipost, one, springnews, mcot, bangkokbiznews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ระบุได้ให้ปลัด สธ.ออกประกาศห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากไม่มีเหตุจำเป็น เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอกประเทศ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการออกมาตรการชั่วคราว ใช้แนวทางเลื่อนการไปประชุมในประเทศเสี่ยง หรืออย่าเพิ่งอนุญาตให้มีการลาไปประชุม ไปเที่ยวประเทศเสี่ยง ส่วนสายการบินและบริษัทนำเที่ยวขออย่าออกไปโรมันลดราคาไปประเทศที่มีการระบาด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเอง ไม่ละเลยการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ สธ. ประเทศที่ไทยประกาศเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และกำลังจับตาสหรัฐอเมริกาที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. แถลง พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 3 รายในครอบครัวเดียวกัน เป็นชายไทยอายุ 65 ปีกลับจากฮอกไกโด 3 วัน มีอาการไข้ รักษาที่รพ.เอกชน รายที่ 2 เป็นภรรยาไปเที่ยวด้วยกัน มีอาการไข้ -ไอ รายที่ 3 เป็นหลาน อายุ 8 ปี ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด รวมถึงผู้ร่วมเดินทางในทริปและผู้ร่วมเที่ยวบิน เพื่อตรวจคัดกรองโรค รวมไทยมีผู้ติดเชื้อ 40 ราย และกลับบ้านได้อีก 2 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 2 รายไม่ยอมแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเดินทางไปเที่ยว 16 ก.พ. ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย และกลับถึงดอนเมือง 20 ก.พ. สธ. ได้ออกประกาศห้ามบุคลากรทุกคนไปกลุ่มประเทศเสี่ยงเด็ดขาด หากไม่มีความจำเป็น หากไปต้องติดตามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และขอให้ประชาชนทั่วไปอย่ารังเกียจผู้ป่วยเพราะจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ไปพบแพทย์รวมถึงไม่ยอมป้องกันตัวได้

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย 9 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรงดเดินทางในช่วงนี้เด็ดขาด ประกอบด้วย จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และกำลังจับตาศหรัฐอเมริกา

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกทม. ตรวจสอบโรงเรียนของหลานชายที่ติดเชื้อ พบผู้สัมผัสใกล้ชิดมีเฉพาะเพื่อนร่วมห้อง 50 คน ได้ให้ทั้งห้องหยุดเรียนอยู่แต่บ้าน 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรมควบคุมโรค เผยแพร่คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยงหลังกลับจากเดินทาง 14 วัน ดังนี้ ให้อยู่ที่บ้าน รายงานตัว และจำกัดคนเยี่ยม, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่เกิดล้าง ลดการฟุ้งกระจายของไวรัส, ใจามใส่กระดาษทิชชู, ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือทันที หรือทิชชูเปียก, เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท, งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว, ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ, ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร, หากต้องออกจากบ้าน ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ

มาตรการของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, tnntailand, newtv, kapook

-นายกรัฐมนตรี เผย ไม่มีการปิดบังหรือบิดเบือนตัวเลข มีการชี้แจงทุกวัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย เป็นประเทศแรกที่มีการคัดกรองทุกสนามบิน มีบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครที่มีความสามารถ

-ผบ.ทอ.ให้สัมภาษณ์กรณีญาติกำลังพลกองทัพอากาศเป็นไข้หลังกลับจากไปเที่ยวญี่ปุ่น และถูกกักตัวที่รพ. ว่า ได้สั่งให้กำลังพลทุกคนและครอบครัวงดไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาด กำลังพลที่มีการกิจทางทหารที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้ชะลอไว้ก่อน

-ปลัด ก.การคลัง ส่งหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ขอให้ข้าราชการหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด

-ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมออกประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีมาตรการและบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดในการตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-แอร์เอเชีย แจ้งกรมควบคุมโรค เฝ้าระวังลูกเรือที่มาไพลท์เดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว</p> <p>-ก.การต่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลคนไทยติดเชื้อในเรือสำราญ 8 คน และพร้อมช่วยเหลือคนไทยในเกาหลี</p> <p>-ประกันสังคม ประสานสถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง เตรียมพร้อมรักษาผู้ประกันตนหากพบติดเชื้อโดย 1.หากไปรพ.ตามสิทธิ์และต้องการตรวจหาเชื้อโดยแพทย์ไม่ได้สั่ง ต้องเสียเงินเอง 2.หากไปหารพ.ตามสิทธิ์ด้วยอาการไอและมีไข้ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสและถูกกักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>-สายการบินประกาศเลื่อนเที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ Airasiax การบินไทย nokair lionair nookskoot thaismile jeju Asiana airlines</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, one31</p> <p>-รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกเอกสารชี้แจงว่า 23 ก.พ. มีผู้ป่วยมารักษาด้วยอาการไข้ ไอ ปฏิเสธประวัติเดินทางไปต่างประเทศ จึงวินิจฉัยว่าปอดอักเสบและให้รักษาตัวในรพ. ต่อมา 24 ก.พ. แพทย์สอบถามอีกครั้งยังปฏิเสธ จนช่วงสายจึงยอมรับว่าไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ผลตรวจออกช่วงค่ำพบเชื้อโควิด-19 จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.รัฐ ส่วนบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ 30 คน ถูกส่งตรวจหาเชื้อ เบื้องต้นผลตรวจเป็นลบ แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วง 7-14 วัน และให้สังเกตอาการที่บ้าน</p> <p>-ธนาคารที่เอ็มบีและธนาคารธนชาติ ออกแถลงการณ์ชี้แจง สั่งปิดสาขาตอนเมือง 3 วัน หลังพบสมาชิกในครอบครัวของพนักงานติดเชื้อ และให้พนักงานดังกล่าวไปตรวจสุขภาพ ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชื้อไวรัสฯ แต่ยังคงให้หยุดปฏิบัติงานและแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์</p> <p>-นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ระบุว่า ได้รับรายงานจากผู้จัดการ ร.ร.พระฤทัยดอนเมือง ว่า มีนักเรียนชายชั้น ป.3 ตรวจร่างกายที่ รพ.บีแคร์ พบติดเชื้อโควิด-19 คาดว่าได้รับเชื้อจากปู่ที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น กรมควบคุมโรคได้เข้ามาตรวจหาเชื่อนักเรียนร่วมชั้นและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน</p> <p>-ผอ.เขตดอนเมือง ลงพื้นที่ร.ร.พระฤทัยดอนเมือง ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัมผัสโดยตรง 41 คน แบ่งเป็น นักเรียนร่วมชั้น 30 คน ครู 11 คน ให้ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดที่พักอาศัย และงดเดินทางออกนอกบ้าน หากมีไข้ต้องพบแพทย์ ส่วนกลุ่มความเสี่ยงต่ำ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชนหรือที่มีผู้คนหนาแน่น จะฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ร.ร. จัดประชุมผู้ปกครองแนะวิธีปฏิบัติตนกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 ก.พ.-9 มี.ค. 2563</p> <p>-คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้เลื่อนการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงไปก่อน หากจำเป็นจะพิจารณารายบุคคล หากไปโดยไม่ลาหรือไม่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบถือว่ามีความผิดทางวินัย</p> <p>-ร.ร.ธนิศรวิทยา ดอนเมือง ประกาศปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลตั้งแต่ 27 ก.พ. นักเรียนหรือครอบครัวที่เดินทางไปต่างประเทศให้กักตัวที่บ้านหรือพบแพทย์เพื่อเฝ้าระวังอาการ งดไปปิดข้อมูลเพื่อความรับผิดชอบต่อส่วนรวม งดใช้สนามรวมถึงจุดต่างๆ ของร.ร.ในช่วงเวลาพักและตอนเลิกเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : IG (thaipbs)</p> <p>-อธิการบดี ม.มหิดล แถลงกรณีบุคลากรต้องสงสัยหลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีไข้ภายใน 14 วัน ล่าสุดผลเลือดยืนยันไม่พบเชื้อ COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : IG (tnamcot)</p> <p>-ส.ส.หญิง กทม. พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น ยืนยันว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา มีใบรับรองแพทย์ และเย็นสกาแล้ว ขณะนี้อาการดีขึ้น แต่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างประชุมสภา โดยมีรายงานว่าวันนี้ สภาฯ จะมี Big cleaning เวลา 7.00 น. หากใครรู้ว่าป่วยให้รีบไปตรวจ</p> <p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : twitter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สื่อจีนลงข่าว นทท.จีนเพศหญิงแซ่จาง มาจากอู่ฮั่น ถูกกักตัวในรพ.ในกรุงเทพ 35 วัน ทางรพ.แจ้งว่าต้องจ่ายค่ารักษา 60,000 บาท ซึ่งไม่ตรงกับที่สื่อไทยระบุว่ารักษาฟรีทุกคน ไม่แบ่งเชื้อชาติ รวมถึงตำหนิเรื่องอาหาร ห้องพักสกปรก มีฝุ่น มด จิ้งจก แมลงสาบ 2.สอบถามเรื่องการต้มน้ำขิง พริก กระเทียม พริกไทยปน เพื่อให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะช่วยให้ร่างกายไม่ติดเชื้อไวรัสฯ 3.สอบถามเรื่องรพ.ปลวกแดง จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อ 4.แจ้งข้อมูลผู้ที่กลับจากประเทศระบาดแล้วไม่กักตัวเองอยู่บ้าน 5.ส่งต่อภาพเอกสารรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเข้าชายฝั่งเฝ้าระวังที่ จ.ชัยภูมิ 6.อินโฟกราฟฟิกของ สธ. ระบุว่า กลับมา 14 วัน ไม่จำเป็นต้องกักตัวเองอยู่บ้าน แต่ผู้โพสต์ทำงานหน่วยงานของสธ.เช่นกัน ให้ใช้วันลาพัก/พักผ่อนเพื่อกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน 7.มีการขายป้ายห้อยคอกป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยปล่อยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ อ้างมาจากญี่ปุ่น 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เพชบุรี</p> <p>-นายณรงค์ แก้วเพ็ชร โปสต์ข้อความผ่านเพชบุรีส่วนตัว ระบุว่า ถ้าพุงนี้ สธ.ไม่ชัดเจนเรื่องการดำเนินคดีผู้ป่วยที่ปกปิดข้อมูลการกลับจากประเทศเสี่ยง ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ จะไปแจ้งความกล่าวโทษเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพชบุรีJS100</p> <p>-โปสต์ภาพประชาชนต่อคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยที่ร้านค้าองค์กรเภสัชกรรม สาขาศูนย์ราชการ มีการนำสิ่งของไปจองคิวไว้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : โลก</p> <p>-แพทย์รพ.ราชวิถี ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ที่ไม่มีอาการป่วยไม่ต้องมา รพ. เนื่องจากหลังมีข่าวเรื่องค่าตรวจถูกกว่าที่อื่น ทำให้มีผู้ที่ไม่ป่วยมารพ.เพื่อขอใบรับรองแพทย์จำนวนมาก ทำให้เสี่ยงได้รับเชื้อจากรพ. และรพ.ราชวิถีไม่รับตรวจคัดกรองในผู้ที่ยังไม่มีอาการ เพื่อออกไปรับรองแพทย์</p> <p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ชี้แจงข่าวลือ ปัจจุบัน จ.สมุทรสงครามยังไม่มีผู้ป่วยแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-สสจ.ชัยนาท ชี้แจงกรณีมีข่าวทางโซเชียลระบุว่า รพ.ชัยนาทพบผู้ต้องสงสัยเป็นโรคโคโรนา 14 คน อ้างว่าเป็นข้อมูลจากพยาบาลจำว่าไม่เป็นความจริงและเตรียมเอาผิดคนปล่อยข่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-สธ.ชี้แจงกรณีรพ.ย่านสระบุรีแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ราย พักรักษาตัวอยู่ในรพ. เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐออนไลน์, js100, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถูกตรวจพบในทุกทวีปทั่วโลก นอกจากแอนตาร์กติกา หลังจากพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นรายแรกในทวีปลาตินอเมริกา</p> <p>-นพ.บรูซ เอลวาร์ด นักระบาดวิทยาชาวแคนาดา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิเศษของ WHO ระบุ ประชาคมโลกต้องเพิ่มความจริงจังเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในประเทศของตัวเองเตรียมความพร้อม แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศก็ตาม</p> <p>-คูเวต ห้ามเรือบรรทุกสินค้าจากเกาหลีใต้ อิตาลี ไทย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ฮองกงและอิรัก เดินทางเข้าออกหรือเข้าเทียบท่าเรือในคูเวต</p> <p>-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย ปากีสถานพบผู้ป่วย 2 คนแรกของประเทศเพิ่งกลับจากอิหร่าน</p> <p>-สิงคโปร์ ดำเนินคดี 2 ชาวจีนปกปิดข้อมูลโควิด-19 ขึ้นศาลพุงนี้</p> <p>-กรีซ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ เป็นหญิงชาวกรีก อายุ 38 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ทางเหนือของอิตาลี ฝรั่งเศส พบผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ของประเทศ นอร์เวย์ พบผู้ติดเชื้อรายแรกโดยไม่แสดงอาการป่วย เพิ่งเดินทางกลับจากจีน อิตาลี พบผู้เสียชีวิต 12 ราย</p> <p>-ออสเตรเลีย โครเอเชีย สวิตเซอร์แลนด์ พบผู้ป่วยรายแรกของประเทศแล้ว</p> <p>-แอลจีเรีย พบผู้ป่วยรายแรก เป็นนักท่องเที่ยวจากอิตาลี</p> <p>-บราซิล พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ และเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกในละตินอเมริกา เป็นชาย อายุ 61 ปี ชาวนครเซาเปาโล มีประวัติการเดินทางไปแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของอิตาลี</p> <p>-สถานการณ์การแพร่ระบาด ยอดผู้เสียชีวิตในจีน 2,715 ราย ผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 81,172 ราย รักษาหายแล้ว 30,258 ราย และเสียชีวิต 2,768 ราย</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์มันนัเป็นชนนั้นเอง</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับกาการระบาดไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในปี 2009 ถือว่าตัวเลขยังน้อยกว่า แต่เหตุที่การระบาดครั้งนี้หนักแล้วเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การเหยียดเชื้อชาติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ฐานโซเชียล</p> <p>-กล่าวว่า ความวุ่นวายขณะนี้เป็นเรื่องผลกระทบด้านท่องเที่ยว เนื่องจากมีคำถามมากมายว่า หากยกเลิกทัวร์จะได้เงินคืนหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี 2553</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวถึง กรณีชายวัย 65 ปี พร้อมภรรยา ที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น แล้วมีอาการป่วยหลังกลับมา แต่ปกปิดประวัติกับแพทย์ และตรวจพบเป็นโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ดิดหลาน 1 คน ลูกชายและหลานอีก 1 คนเกิดความเสี่ย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลูกเรือเที่ยวบินดังกล่าวต้องหยุดงาน 14 วันสังเกตอาการ ติดตามผู้โดยสารทุกคน ส่วนแพทย์ พยาบาล จนท.รพ. ประมาณ 30-40 คน ถูกส่งตรวจหาเชื้อเบื้องต้นผลเป็นลบ แต่ให้หยุดงานสังเกตอาการที่บ้าน จึงเรียกร้องให้ผู้มีประวัติเสี่ยงตระหนักถึงผลกระทบและร่วมกันรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยการให้ประวัติที่แท้จริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า วันที่ 24 ก.พ. 2563 คกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงลำดับที่ 14 หลังจากนั้นเกิดกรณีผู้ป่วยปกปิดข้อมูลเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบวงกว้าง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลโดย ครม. เรียกประชุมด่วน อย่าปล่อยให้อะไรได้การนำของนายอนุทินทำงานอยู่กระทรวงเดียวเพราะไม่น่าจะด้านไหน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลก</p> <p>-กล่าวว่า ซูเปอร์ สปรดเตอร์ คือ พายุที่ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง เป็นผู้ที่สามารถแพร่เชื้อได้มากและเร็วกว่าคนทั่วไปที่ปกติแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ชิดไม่กี่คน กระทรวงสาธารณสุขของทุกประเทศต้องทำงานกันหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ โลกาภิวัตน์</p> <p>-กล่าวถึงวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา ว่า นักลงทุนด้านไบโอเทคโนโลยี เจ้าของ บ.ลอนคาร์การลงทุน ระบุ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคให้สำเร็จเป็นเรื่องยาก สิ้นเปลืองเวลาและเงิน การให้บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นโลกมาพัฒนาวัคซีนก็คงยาก แต่ยังมีองค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น ซีอีพีไอ ดำเนินการแต่ต้องใช้เวลานาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า แผนรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐ ยุทธวิธีเตรียมออกมาตรการเร่งด่วน คือ ณะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่คนพลุกพล่าน และการใช้แผนการทำงานทางไกล การศึกษาทางไกล บริการการแพทย์ทางไกล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ขณะที่ FDA สหรัฐ ยืนยันว่ามียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอรับมือหากทวีความรุนแรงซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ขอขบประมาณฉุกเฉิน 2,500 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้รับมือกับเชื้อ แต่มีผู้นำคัดค้านความเห็นของบ่น้อยไปและล่าช้า ไม่สมเหตุสมผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า กรณีเชื้อไวรัสระบาดในจีน มีเสียงชมเชยจากนานาชาติ และ WHO แต่ก็มีเสียงตำหนิว่ามาตรการในการจำกัดและกักตัวสำหรับคนจีนภายในประเทศเป็นการคุกคามสิทธิมนุษยชน แต่อย่างน้อยรัฐบาลจีนก็มี 3 ข้อที่น่านับถือ คือ ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้อื่น ซึ่งผู้ตำหนิคงมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม</p>	
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัชวีร์ กัญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. มีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น กำชับให้ สสจ. และ รพ.ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 699 แห่ง เตรียมความพร้อม ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ ถังพักน้ำ และระบบสำรองน้ำให้พร้อมใช้ 3 วัน ลดปริมาณการใช้น้ำประปาที่ไม่จำเป็น จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ รวมทั้งประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และตรวจคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ ขอความร่วมมือ จนท. และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ ไม่กระทบต่อการให้บริการให้สถานพยาบาล</p>	
<p>ต้นแบบอาคารแยกโรคติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ห้องแยกโรคติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของรพ.ในการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีต้นทุนต่อหนึ่งเตียงสูง อุปกรณ์ราคาแพง กองแบบแผนจึงจัดทำต้นแบบอาคารแยกโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้จริง ปลอดภัยต่อผู้ป่วย และบุคลากรการแพทย์ มีการระบายอากาศแบบผสมผสาน ใช้ระบบเครื่องกลสมรรถนะสูงปรับอากาศ และด้วยวิธีแบบธรรมชาติในบางพื้นที่ เหมาะนำไปใช้ในทุกภาค</p>	
<p>ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชิต ศรีประเสริฐ รองปลัดสธ. เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า อย.ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 26-28 ก.พ. 2563 เน้นเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต มีการบรรยายพิเศษ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจาก 6 สาขาทั่วประเทศ รวม 32 รางวัล</p>	
<p>เหตุการณ์กราดยิง จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการสัมภาษณ์เรื่อง "ลตวิกฤตผลกระทบทางจิตใจ...สื่อช่วยได้" ว่า มีคนบดบังทัศนคติศาสตร์ ม.รังสิต และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดมุมมองประเด็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>"สื่อ-รัฐ จะจับมือก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างไร" ผอ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ผู้บัญชาการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงโคราช ร่วมสะท้อนแง่มุมด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร สื่อมวลชน ผู้จัดการรายการ คอลัมน์นิสต์ รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนกว่า 70 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหา</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและไฟป่าในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ แนะนำลดทำกิจกรรมนอกอาคาร หากอยู่ในพื้นที่ที่มีควันไฟหรือหมอกควัน ควรใส่หน้ากากอนามัย ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้านแบบเปียกอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที</p> <p>-นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบเกินมาตรฐาน 7 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง เขตบางคอแหลม เขตบางกะปิ เขตบางเขน เขตคลองเตย เขตหลักสี่ และเขตปทุมวัน</p> <p>-จ.แม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 118 มคก./ลบ.ม. แนะนำประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 และให้เฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ</p>	
<p>ไฟป่า สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จ.ปราจีนบุรี ตั้งโรงครัวพระราชทาน ที่กองพันทหารม้า 30 เพื่อประกอบอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่</p> <p>-จ.นครนายก ประกาศปิดกองอำนวยการ จุดอบต.เขาพระ เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าคลี่คลาย</p> <p>-จ.ปราจีนบุรี สถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามจากเทือกเขาผดแดง บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 จุด เจ้าหน้าที่สามารถทำแนวกันไฟ ฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้จุดที่ 1 บริเวณป่าไผ่ตงบ้านซับพาน และจุดที่ 2 บริเวณป่าด้านหลังวัดถ้ำพุทธานาโร บ้านห้วยเกษียรใหญ่</p> <p>-จ.เชียงใหม่ จัดทำฐานจอดเฮลิคอปเตอร์ในจุดที่มักเกิดการลักลอบเผาป่า พร้อมตั้งฐานปฏิบัติงานบนพื้นที่ และขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศมาเสริมภารกิจ</p> <p>-จ.แม่ฮ่องสอน สถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้น พบจุดความร้อน 179 จุด สูงเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือ ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาด่วน หลังค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมา 5 วัน</p>	